

Số: /TB-VPUB

Ninh Sơn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoàn Văn Hùng tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn huyện

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn huyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đoàn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện Ninh Sơn (Theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn) và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Công an huyện thông qua Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị và địa phương; các ý kiến thảo luận, góp ý của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu tham dự Hội nghị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoàn Văn Hùng đã thống nhất ý kiến và kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Về Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện thống nhất Dự thảo báo cáo; giao Công an huyện tiếp thu ý kiến thảo luận và góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành.

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

Triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hết sức nghiêm túc, khẩn trương; đặc biệt là lực lượng Công an huyện đã phát huy tốt vai trò Thường trực giúp việc cho Tổ công tác Đề án 06/CP cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng của Đề án. Công tác tổ chức, thành lập các Tổ đề án 06 từ cấp huyện đến cấp thôn, khu phố đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, tạo thành hệ thống tổ chức thống nhất từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Công tác tuyên truyền về giá trị, lợi ích, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến; quyền, lợi ích của người dân, tổ chức, bước đầu đạt hiệu quả.

*** Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:**

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của Đề án 06; còn có tư tưởng coi Đề án 06/CP là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, do đó quyết tâm chính trị chưa cao, chỉ đạo chưa quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đề án 06/CP. Các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ.

- Đối với dịch vụ công trực tuyến, việc phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến còn rất thấp, còn 05/25 thủ tục hành chính chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến (*Cấp lại, đổi thẻ CCCD; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Tích hợp tính giám trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân*). Một trong những nguyên nhân chính là do các cơ quan, ban ngành chưa quan tâm, chưa quyết liệt thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính chưa có ý thức thay đổi phương pháp làm việc, giải quyết thủ tục hành chính từ trực tiếp sang trực tuyến, giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

- Chuyên biến về nhận thức của người dân về Đề án 06/CP vẫn còn rất thấp, kể cả một số ít cán bộ chưa hiểu, chưa nắm được những lợi ích cũng như quy trình, cách thức đăng ký, giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

- Hình thức, nội dung tuyên truyền Đề án 06/CP chưa đa dạng, sinh động, chưa thực hiện thường xuyên và chưa có nhiều hình thức sáng tạo.

- Bộ phận tiếp dân và trả kết quả thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã trách nhiệm chưa cao và các mô hình điểm tại các xã, thị trấn hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công để người dân tìm hiểu, sử dụng.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến việc triển khai thực hiện cũng như kết quả rất hạn chế. *UBND các xã, thị trấn; Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái* không có báo cáo hàng tháng gửi Cơ quan thường trực, làm ảnh hưởng đến kết quả báo cáo của Tổ công tác Đề án 06 huyện.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2023:

Ngoài các nhiệm vụ, công việc tập trung thực hiện đã nêu tại Báo cáo; yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, địa phương cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung cao độ để huy động tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn; bám sát các nội dung, nhiệm vụ triển khai Đề án 06 năm 2023 của UBND tỉnh và UBND huyện để triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chấn chỉnh ngay chế độ thông tin báo cáo định kỳ về kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng nhiệm vụ được giao đúng quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị và địa phương:

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công việc như: máy Scan, máy quyết,..., gửi về Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện để tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định.

- Từ tháng 02/2023 trở đi, phần đầu các thủ tục hành chính trong Danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu phải được giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến đạt từ **70%** trở lên trên tổng hồ sơ; **100%** cán bộ, công chức, viên chức đều đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; **100%** cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và giải quyết các thủ tục hành chính cho bản thân và người thân trong gia đình trên dịch vụ công trực tuyến.

- Đổi mới nội dung tuyên truyền Đề án 06 bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, dễ tiếp cận, dễ hiểu, xem đây là biện pháp ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, phải xác định mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lãnh đạo, CBCS lực lượng vũ trang phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ của Đề án 06/CP là một “tuyên truyền viên” để vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, giải quyết thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, củng cố, phát huy vai trò của các thành viên các mô hình điểm tại 08 xã, thị trấn trong hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đối với doanh nghiệp, người dân, phải ưu tiên vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân có trình độ, hiểu biết, có khả năng, điều kiện thực hiện các thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến thực hiện trước.

- Các ngành, địa phương cần chủ động kiểm tra, chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

3. Giao Phòng Văn hóa- Thông tin: Tập hợp, biên soạn nội dung tuyên truyền về Đề án 06 đưa vào đĩa CD gửi đến Đài Truyền thanh huyện và UBND các xã thị trấn tổ chức thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Loa đài truyền thanh trên địa bàn.

4. Giao Công an huyện (cơ quan thường trực Đề án 06 huyện):

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP năm 2003 trên địa bàn huyện.

- Ban hành văn bản triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương yêu cầu **100%** cán bộ, công chức, viên chức đều đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; **100%** cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và giải quyết các thủ tục hành chính cho bản thân và người thân trong gia đình trên dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Thông tư số 46/200/TT-BCA

ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an (*quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác trong lực lượng Công an huyện*). Đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung theo chức năng, nhiệm vụ nhiệm vụ được giao quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BCA, các phương thức khai thác, sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn, cập nhật làm sạch các dữ liệu dân cư luôn đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 402/KH-TCTĐA06 ngày 16/12/2022 về kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, chỉ rõ đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, kết quả, tiến độ chậm để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

5. Đề nghị Huyện đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ huyện: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3450/UBND-TCĐNC ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh. Huy động 100% Đoàn viên thanh niên, Hội viên các cấp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VneID mức 1, mức 2 phục vụ chuyển đổi số để tăng số lượng đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ chuyển đổi số gắn với Đề án 06/CP trên địa bàn huyện.

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đoàn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến các ngành, địa phương có liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện;
- Như Thành phần dự Hội nghị;
- Lưu: VT, ĐT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Hoàng Anh